



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การดำเนินการสรรหา  
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง  
สำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ  
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค ก) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๑๐๐๑	นางสาวปารณีย์	มีหวัง
๒	๑๐๐๒	นายวันชนะ	เดชะดี
๓	๑๐๐๓	นางสาววรรณิกา	เวียงนิล

ตารางสอบข้อเขียนโดยจะดำเนินการสอบดังนี้

วัน เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (โดยวิธีการสอบข้อเขียน)	หลักสูตรการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. วิชาความสามารถทางด้านเหตุและผล ๒. วิชาความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย ๓. วิชาเกี่ยวกับการบริหารราชการของ สถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๔. วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องพนักงานราชการ	ณ ห้อง ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือบัตร  
ประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้เข้าสอบมาแสดงเพื่อ  
ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ

๒. ให้ผู้เข้าสอบต้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องหรือ  
วัสดุอุปกรณ์ ดินสอที่มีความเข้ม ๒B หรือมากกว่า ยางลบ และปากกาถูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ เท่านั้น

๓. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์